

Nhiệm vụ trọng tâm của ĐH tung gói hỗ trợ học bổng khu vực miền p cho sinh viên nghèo

Vị trí bài Administrator

Thứ năm, 20 Tháng 7 2017 14:13 -

GD&ĐT - Ngay sau khi Bộ GD&ĐT công bố ngành điếm tối thiểu u (điếm sàn) xét tuyển n vào các trường ĐH (15,5 điếm m) nhiều trường không chỉ công bố ngành điếm xét tuyển n vào trường mình, mà còn tung ra những gói hỗ trợ học bổng khu vực nhằm hỗ trợ thí sinh.



Trường Đại học Công nghệ Thông tin Gia Định vừa công bố Chương trình “Hỗ trợ học bổng khuyến khích học tập” của nhà trường dành cho tân sinh viên năm học 2017-2018 với giá trị 10 tỉ đồng. Theo đó, nhà trường sẽ tặng học bổng toàn phần cho học sinh nghèo khi nhập vào trường.

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Ngọc- Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ - Thông tin Gia Định cho biết: Trường vừa đưa ra chính sách học bổng khá đặc biệt trị giá khoảng 10 tỉ đồng, áp dụng suốt 4 năm học cho sinh viên. Đó là những học sinh tốt nghiệp THPT muộn học để học những hoàn cảnh kinh tế khó khăn sẽ được trường tặng 100% học bổng toàn phần 4 năm học.

Những sinh viên đang theo học tại trường vừa phải đi học vừa đi làm để trang trải cuộc sống cũng sẽ được học bổng 50% học phí. Ngoài ra, các em còn được trường hỗ trợ cho học miễn phí các lớp kỹ năng mềm học tập, trường cũng đang theo học.

Nhiệm vụ trọng tâm ĐH tung gói hỗ trợ học bổng khu vực miền p s cho sinh viên nghèo

Vị trí bìa Administrator

Thứ năm, 20 Tháng 7 2017 14:13 -

Cũng từ năm học 2017-2018, trường đã đưa vào sổ đăng ký sổ chính trị huy động C Chi. Đây là đợt trường đã thành lập các phòng và mời xây dựng để đón khóa sinh viên trong năm nay. "Vì vậy, chính sách học bổng sẽ ưu tiên cho con em người dân tộc C Chi, theo đúng ưu tiên cho những em hoàn cảnh khó khăn được theo đúng quy định của trường", TS Nguyễn Khánh đã nói.

Trường Đại học Văn Hiến

Ngoài mức học phí như tranh, với mức tiêu học bổng "Vì xã hội - công đồng", mỗi năm Trường Đại học Văn Hiến đều có Quỹ học bổng rất lớn dành cho các tân sinh viên. Tổng giá trị các Quỹ học bổng trị giá gần 5 tỉ đồng.

Theo đó, các sinh viên đang theo học có hoàn cảnh khó khăn, những trường học giỏi và vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập và nghiên cứu khoa học sẽ có cơ hội "giải thưởng" các gói học bổng toàn phần, 50% hoặc 25% tổng giá trị học phí từ các quỹ học bổng như: "Học bổng Trái tim Hùng Hoàng" - có tổng giá trị 2,5 tỉ.

Quỹ học bổng Hoàng Nữ Mai được sáng lập ra dành riêng cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và có kết quả học tập tốt xếp loại khá trở lên trị giá gần 1 tỉ đồng.

Ngoài Học bổng Trái tim Hùng Hoàng, Hoàng Nữ Mai, trường còn có nhiều Quỹ học bổng khác do các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, ngân hàng Agribank, Sacombank đang hành trong các hoạt động của sinh viên như: Chi phí cánh cửa mở, Khuyến học, Đồng hành cùng Hùng Hoàng... trị giá hơn 2 tỉ đồng. Để chào đón các tân sinh viên chu đáo vào năm học mới 2017 – 2018, Trường Đại học Văn Hiến cũng quy định dành tặng các thí sinh trúng tuyển và nhập học sớm những phần quà hấp dẫn như: tặng Ba lô, áo thun, mũ bảo hiểm VHU, và 2 ngàn m (mỗi ngàn 300.000đ).

Bên cạnh đó, các tân sinh viên còn có cơ hội sở hữu quà khu vực thông qua hình thức rút thăm gồm: 1 Giải đặc biệt: Laptop Sony Vaio trị giá 35 triệu đồng. 3 Giải Nhì: mỗi giải một Laptop trị giá 15 triệu đồng. 5 Giải Nhì: mỗi giải một máy tính bảng trị giá 10 triệu đồng. 10 Giải Ba: mỗi giải một voucher giảm học phí trị giá 2 triệu đồng.

